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Direction :  Choose the most appropriate answer.  
1. Eugenie : ........................................? 
 Geraldine : I don’t know. I haven’t seen it yet. 
 Eugenie : I thought you were going to see it last night. 
 Geraldine : I was but something came up. 
 1)  Can I give you a ride  
 2)  Have you seen Pierre lately 
 3)  How was the movie 
 4)  Where was my pet  
2. Oliver : You don’t look well! What’s the matter? 
 Madison : I feel dizzy. 
 Oliver : ........................................ . 
 1)  You’d better take a rest 2) You deserve it 
 3)  It’s my pleasure  4) Let me take a look 
 
A : Jane Simpson told me that they are moving to London in three 

weeks. 
B : Really? Why? 
A : Her husband .........3......... . 
B : Good for him. What will he be doing? 
A : He’s going to be the general manager of an electronics factory. 
B : I know .........4......... . 
A : Yes, but London isn’t that far. We can easily visit them sometimes.  
3. 1) got a great career opportunity 2) enjoyed going there 
 3) quitted his job  4) wanted to go there  
4. 1) her family could be rich 
 2) the restaurants around there are good 
 3) they wouldn’t be happy to stay here 
 4) that you’re going to miss her 
 

HEY, MR. B! WANNA BUY A "VIRTUAL
CAR WASH" FOR 10 BUCKS TO
SUPPORT OUR
BASEBALL
TEAM?

DIRTY SPOTS IN
PHOTOSHOP, THEN  WE

E-MAIL IT BACK
TO YOU!

WHAT'S
A "VIRTUAL

CAR WASH"?

YOU E-MAIL US A PICTURE OF
YOUR CAR, WE TOUCH UP THE

I HATE IT WHEN I CAN'T TELL IF
HE'S MESSING WITH ME OR NOT!

  
5. What does the expression “is messing with me” mean? 
 1) making me happy  
 2) is telling me not to do something 
 3) is encouraging me to do something 
 4) is causing trouble for me  

 
 
 
 
 
 
 
  
6. Which is not true according to the cartoon strip? 
 1) The boys are baseball players. 
 2) Mr. B wants to buy the virtual car wash. 
 3) The boys try to raise funds for their club. 
 4) Mr. B has just known about the virtual car wash from the boys. 
 

เฉลย 
 
1.  เฉลย 3) How was the movie 
   เออเจนี : หนัง(ภาพยนตร)เรื่องนั้นเปนอยางไรบาง 
   เชอราลดีน : ไมรูเหมือนกัน ยังไมไดดูเลย 
   เออเจนี : ฉันนึกวาเมื่อคืนเธอไปดูมาแลวซะอีก 
   เชอราลดีน : ก็ไปแหละ แตบังเอิญมีเหตุบางอยางเกิดขึ้นซะกอน 
   ประโยค How + 








was
is 

 +  N ? ใชถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ

บางสิ่งบางอยาง  
  1) Can I give you a ride = ใหฉันขับรถไปสงไหม 
  2) Have you seen Pierre lately = คุณพบปแอรบางไหมในชวงนี้ 
  4) Where was my pet = สัตวเลี้ยงของฉันอยูที่ไหน   
2.  เฉลย 1) You’d better take a rest 
   โอลิเวอร : เธอดูไมคอยสบายนะ เปนอะไรรึเปลา 
   เมดิซัน : ฉันรูสึกมึนๆ นะ 
   โอลิเวอร : เธอควรจะพักผอนซักหนอยนะ 
   ’d better ซึ่งเปนรูปยอของ had better จะใชในประโยคให

คําแนะนํา โดยจะใชรวมกับกริยาที่อยูในรูป bare infinitive (มีความหมายใกล 
เคียงกับประโยคที่ใช should ตามดวยกริยาที่เปน bare infintive) 

  2) You deserve it = สมควรแลว (อาจใชในความหมายเชิงบวกหรือ
ลบก็ได แลวแตกรณี) 

  3) It’s my pleasure = ดวยความยินดี (ใชพูดตอบคําขอบคุณ) 
  4) Let me take a look = ขอดู (บางสิ่ง) หนอย 
 
เอ : เจน ซิมปซัน บอกฉันวาพวกเขากําลังจะยายไปอยูที่ลอนดอนใน 3 สัปดาหนี้ 
บี : จริงหรือ ทําไมละ 
เอ : สามีของเธอไดโอกาสดีๆ ไปทํางานที่นั่น 
บี : เปนเรื่องดีสําหรับเขาแลวละ แลวเขาจะไปทํางานอะไรที่นั่น 
เอ : เขาจะไปเปนผูจัดการทั่วไปของโรงงานเครื่องใชไฟฟา 
บี : ฉันรูวาคุณจะตองคิดถึงเขาแน 
เอ : ใช แตลอนดอนก็ไมไกลมากขนาดนั้น พวกเราสามารถไปเยี่ยมพวกเขาได

บางสบายๆ   
3. เฉลย 1) got a great career opportunity 
   เพราะมีความหมายสอดคลองกับที่เอพูดกับบีไวกอนหนาวาเจน 

ซิมปซันกับสามี รวมทั้งครอบครัวของเธอจะยายไปอาศัยอยูที่ลอนดอน 

  2) enjoyed going there = สนุกที่จะไปที่นั่น 
  3) quitted his job = ลาออกจากงาน(ที่ทําอยู)  
  4) wanted to go there = ตองการ/อยากไปที่นั่น  
4. เฉลย 4) that you’re going to miss her 
   ความหมายเหมาะสมกับบริบท 
  1) her family could be rich = ครอบครัวของเธออาจร่ํารวยได 
  2) the restaurants around there are good = รานอาหารตางๆ 

ในบริเวณ/ละแวกนั้นก็ถือวาดี 
  3) they wouldn’t be happy to stay here = พวกเขาคงไมมี

ความสุขที่จะอยูที่นี่ 
 
คําศัพทจากการตูน/comic strip ขอ 5-6 
 hey (interj.) = เฮย, นี่ (ใชเรียกหรือทักทายบุคคลที่สนิทสนมกันมากใน

สถานการณที่ไมเปนทางการ หากใชกับผูอาวุโสกวาที่ไมสนิทกัน หรือบุคคลที่ไม
รูจักกันมากอน จะถือวาไมสุภาพเปนอยางยิ่ง) 

 wanna = ตองการจะ/อยากจะ (แผลงมาจาก want to ใชในภาษาพูดเทานั้น) 
 virtual (adj.) = เสมือนจริง, ใกลเคียงกับความเปนจริงมาก 
 buck (n.) = ดอลลารสหรัฐ/US dollar หรือดอลลารออสเตรเลีย/Australian 

dollar (ภาษาพูด)  
 touch up (phrsl.v.) = ปรับปรุงเล็กๆ นอยๆ ใหดูดีขึ้น/สวยงาม 
 spot (n.) = จุด, สวนเล็กๆ 
 then (adv.) = หลังจากนั้น, ตอจากนั้น 
 e-mail (v.) = สงอีเมล(ผานเครือขายอินเตอรเน็ต) 
 back (adv.) = กลับ (ใชแสดงการกระทํากริยาโตตอบกับอีกบุคคลหนึ่ง) 
 if ... or not = ... หรือเปลา/หรือไม (ใชแสดงวาในประโยคดังกลาวมี Indirect 

Question ซึ่งเดิมเปนคําถามปลายปด หรือ Yes-No Question)  
5. เฉลย 4) is causing trouble for me 
   is causing trouble for me = กําลังสรางปญหาใหฉัน 
   mess with เปน phrasal verb (คํากริยาที่ตามดวยคําบุพบทแลว

เกิดความหมายเฉพาะที่แตกตางไปจากเดิม) มีความหมายวา เขาไปยุงเกี่ยว/
วุนวาย หรือสรางปญหา 

  1) is making me happy = กําลังทําใหฉันมีความสุข 
  2) is telling me not to do something = กําลังบอกฉันไมใหทํา

บางสิ่ง 
  3) is encouraging me to do something = กําลังใหกําลังใจ/

สนับสนุนใหฉันทําบางสิ่ง  
6. เฉลย 2) Mr. B wants to buy the virtual car wash. 
   Mr. B wants to buy the virtual car wash. = นาย B 

ตองการซื้อบริการลางรถเสมือนจริง (ที่ทําผานคอมพิวเตอร)  
   ตีความไดจาก What is a virtual car wash? และ  I hate it ... 
  1) The boys are baseball players. = เด็กๆ เปนผูเลนเบสบอล 
  3) The boys try to raise funds for their club. = เด็กๆ พยายาม

หาเงินทุนใหทีมของพวกเขา 
  4) Mr. B has just known about the virtual car wash from 

the boys. = นาย B เพิ่งจะรูจักการใหบริการลางรถเสมือนจริงจากเด็กๆ 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


